
Sýntaka vegna Covid19 í kjallara Krónunnar.

Sýntaka vegna Covid19 er í kjallara Krónunnar og umferð beint um Þóristúnið. Með 
því er búið að takmaka aðgang íbúa að heimilum sínum á þeim tíma dags. Er þetta  
ólíðandi fyrir íbúa þessara götu.  Hver hefur gefur leyfi fyrir því að þessi gata sé 
notuð?  
Íbúar eru orðnir langþreyttir á þessu og það þarf að finna aðra lausn á þessari 
umferð.
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